

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH VÀ

VIỆN FRIEDRICH NAUMANN FOUNDATION ĐỒNG TỔ

CHỨC HỘI THẢO CÔNG BỐ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN KINH

TẾ VIỆT NAM LẦN THỨ 15

“Liên kết và phát triển doanh nghiệp hướng tới nền kinh tế tự chủ” là chủ đề của năm 2023, đã được các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, cơ quan lý luận và nghiên cứu... thảo luận tại Hội thảo Công bố Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2023 (BCTN KTVN 2023) do Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh Tế - ĐHQGHN (UEB) và Viện Friedrich Naumann Foundation (FNF) Việt Nam đồng tổ chức sáng ngày 22/06/2023.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều đại diện của các cơ quan chính phủ, cơ quan hoạch định chính sách, cơ quan lý luận và nghiên cứu trong nước - quốc tế, lãnh đạo các trường đại học và viện nghiên cứu, đại diện của nhiều đại sứ quán, các tổ chức phát triển quốc tế tại Việt Nam như: bà Svenja Hahn – Nghị sĩ Nghị viện Châu Âu; bà Beata Osínska – Đại diện lâm thời nước Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam; ông Marco Abbiati – Tham tán khoa học Đại sứ quán Italia tại Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn – Phó Trưởng ban, Ban Kinh tế Trung ương; bà Phạm Chi Lan – chuyên gia kinh tế cao cấp; TS Nguyễn Đình Cung – chuyên gia kinh tế cao cấp; ông Nguyễn Hải Minh – Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế quốc tế và hội nhập – Ban Tuyên giáo Trung ương; TS. Nguyễn Quang Vinh – Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD)...

Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam là sản phẩm của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuộc Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN (UEB), đã liên tục được xuất bản và công bố trong 15 năm qua, có thể được coi là một sản phẩm nghiên cứu tiêu biểu phản ánh chân thực về bức tranh của nền kinh tế, xã hội của đội ngũ chuyên gia UEB cũng như mạng lưới nhà nghiên cứu, nhà khoa học uy tín trong nước và quốc tế của Nhà trường. Theo các thành viên nhóm nghiên cứu tại hội thảo, năm 2022, đại dịch COVID vẫn chưa thực sự được kiểm soát trên thế giới, cộng hưởng với làn sóng lãi suất dâng cao và biến động chính trị khó lường đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các động lực tăng trưởng của Việt Nam. Thông điệp lớn nhất của báo cáo năm nay là tính

tự chủ của nền kinh tế chưa cao. Khi các chỉ số đảm bảo tăng trưởng bền vững và sức cạnh tranh doanh nghiệp đều suy giảm trong điều kiện các yếu tố kinh tế quốc tế không thuận lợi, kèm theo những vấn đề nội tại kinh tế không được xử lý triệt để nên khi khó khăn xảy ra, khả năng thích ứng không cao. Do vậy, cần tăng cường tính liên kết và chú trọng giải pháp phát triển doanh nghiệp một cách thực chất và bền vững. Các đại diện lãnh đạo các Ban chức năng và Trường Đại học thành viên đã trình bày các kết quả đạt được trong năm 2023 và những cơ hội thách thức trong quá trình lên kế hoạch và triển khai các hoạt động trên nhiều lĩnh vực quan trọng, bao gồm hệ thống thông tin quản trị, hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ, hỗ trợ xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo mới tại ĐHQGHN (bao gồm cả module trực tuyến về

giảng dạy), hợp tác công tư (PPP), xây dựng KPI để đánh giá giảng viên và nghiên cứu viên, xây dựng hội đồng đạo đức và quy định về liêm chính học thuật, hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ hướng nghiệp cho sinh viên và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế. Dự án đã tiếp thu và tiếp tục làm việc với các đơn vị thành viên để thống nhất nội dung và gia tăng quy mô hoạt động trong thời gian tới. Sự phối hợp của các đơn vị thành viên trong ĐHQGHN được coi là nguồn lực quan trọng để xây dựng các phương án hành động phù hợp với bối cảnh của từng lĩnh vực tại Việt Nam. Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn kỳ vọng rằng trong tương lai, Dự án sẽ xây dựng được một mô hình quản trị hiệu quả, từ đó tối ưu hóa nguồn lực và đạt được các mục tiêu đã đề ra.